

ลูกพ่อขุนฯยุคไอทีใช้บัตรสมาร์ทการ์ด เป็นบัตรนศ.แบบใหม่สู่มาตรฐานสากล



มหาวิทยาลัยรามคำแหงเตรียมใช้บัตรสมาร์ทการ์ด แทนบัตรนักศึกษาแบบเก่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เก็บข้อมูลทุกอย่างของนักศึกษา ในบัตรใบเดียว และยังสามารถใช้ประโยชน์ในการติดต่อรับบริการต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยด้วย

ศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้สัมภาษณ์ว่า มหาวิทยาลัยจะนำเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า "สมาร์ทการ์ด" มาใช้กับบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงแทนบัตรประจำตัวนักศึกษาแบบเดิม ซึ่งบัตรประจำตัวแบบใหม่นี้

จะมีชิปอยู่ในตัวสามารถเก็บข้อมูลทุกอย่างของนักศึกษาแต่ละคนไว้ในบัตรดังกล่าว โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นไป ทั้งกับนักศึกษาใหม่ส่วนกลางและนักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค

"ภายในสมาร์ทการ์ดจะมีข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับนักศึกษาแต่ละคนในบัตรใบนี้ โดยระบบที่มหาวิทยาลัยนำมาใช้เป็นระบบมาตรฐานสากลที่มีการใช้กันทั่วโลก ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากบัตรประจำตัวแบบใหม่นี้ในหลาย ๆ ด้าน อาทิ การเช็คเกรด และการติดต่อรับบริการต่าง ๆ คือ การใช้ห้องสมุด การเข้าห้องสอบ การอบรมคอมพิวเตอร์ การใช้สิทธิเลือกตั้ง และการติดต่อกับทุกหน่วยงาน"

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีโครงการที่จะร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อให้นักศึกษาสามารถชำระค่าเล่าเรียน การลงทะเบียน การชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่อยไป

ชมรมปาฐกถาฯ ม.ร. ชะเง้อไล่ตัวที่อุดมศึกษา

ชมรมปาฐกถาและได้วาทิ อ.ศ.ม.ร. ได้เข้าร่วมแข่งขันได้วาทิ อุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ซึ่งได้พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีสถาบันเข้าร่วมแข่งขัน 8 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิบูลฯ จักรวรรดิมาเมฆ

โดยชมรมปาฐกถาและได้วาทิ อ.ศ.ม.ร. ได้ส่งนักศึกษา 6 คน เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายบัณฑิต ตรีชัยสุวรรณ, นายมนตรี ไสภากักดี, นายเฉลิมพงษ์ ร่มสบาย (อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2542 ในส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯส่วนภูมิภาค

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2542 ทั้งในส่วนกลางและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในส่วนกลาง จำนวนใบสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 9 เมษายน ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2542 รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์ วันที่ 9 เมษายน-28 พฤษภาคม 2542

ผู้สนใจส่งชื่อใบสมัครทางไปรษณีย์ ในราคา 120 บาท โดยส่งเงินเป็นธนาคาไปรษณีย์ สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยรามคำแหงจำนวนของถึงหัวหน้าฝ่ายรับสมัคร ตู้ ปณ. 1002 ปทฝ.รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241 (จุดสมัครทางไปรษณีย์หากซื้อด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ราคาชุดละ 120 บาท จำนวนที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. ชั้น 3)

ส่วนการสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย จำนวนใบสมัคร วันที่ 16 เมษายน-23 มิถุนายน 2542 ราคาชุดละ 100 บาท รับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2542 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รับสมัครครั้งที่ 2 วันที่ 14-23 มิถุนายน 2542 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และรับสมัครผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา โดยไม่ได้รับปริญญา จำนวนใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1-23 (อ่านต่อหน้า 11)

ออดิตา ซี ออดิตโน นาโต
ชาวรามคำแหง
เป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๔๘ วันที่ ๒๒ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๒
<http://www.ru.ac.th>



ร่วมยินดี ดร.บุญเลิศ ศุกคิดถก ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) รับมอบกระเช้าแสดงความยินดีจาก รศ.ดร.วิมล สุวรรณเพิ่ม รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ สถานีวิทยุตั้งถั่ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542 เนื่องในโอกาสวันวิทยุกระจายเสียงประจำปี 2542

เชิญชาวรามฯ ทำกุศลกับสภาอากาศไทย

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญชวนชาวรามคำแหงบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ทุกชนิด ทั้งที่ยังไม่ได้ใช้งานหรือใช้งานแล้วแต่อยู่ในสภาพดี หรือเป็นสิ่งที่แต่ละท่านมีอยู่มากเกินจำนวนที่ควรใช้ เพื่อนำไปออกจำหน่ายได้สมทบทุนเข้าสภาอากาศไทย และขอเชิญเยี่ยมชมวันภาษาของ ม.ร. ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 7 เมษายน 2542 ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าสวนอัมพร

รองศาสตราจารย์ธนพคุณ คุณาชีวะ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานภาษา ม.ร. เปิดเผยถึงการดำเนินงานในปีนี้งว่า มหาวิทยาลัยยังคงไปร่วมออกวันภาษาที่สวนอัมพรเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา แต่ปีนี้มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนรูปแบบหารายได้ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อไม่เป็นการรบกวนเพิ่มภาระให้แก่ประชาชน โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการหารายได้ 2 รูปแบบ คือ จัดกิจกรรมเปิดท้ายรถขายของและจัดทำของที่ระลึกที่มีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งรับบริจาคสิ่งของที่อยู่ในสภาพดี เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ

สำหรับสิ่งของที่คณะกรรมการฯ จัดจำหน่ายอยู่ในขณะนี้มีด้วยกันหลายรายการ ดังนี้

เนคไทหลายขนาด และสายมหาวิทยาลัย ราคาเส้นละ 100.- บาท และ 180.- บาท เนคไทที่มีผู้บริจาคอยู่ในสภาพดี ราคาเส้นละ 50.- บาท และเส้นละ 35.- บาท หรือ 3 เส้น 100.- บาท

เสื้อยืดสปอร์ตที่มีตราสัญลักษณ์ ม.ร. ราคาตัวละ 180.- บาท และเสื้อแจ็กเก็ตที่มีตรา ม.ร. ราคาตัวละ 550.- บาท

(อ่านต่อหน้า 11)

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่ธนาคารวิบูลย์ (VKB) ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ สึก.เจ.ศ. ๑ ชั้นล่าง
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท. (สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๒ สมัครได้ตลอดปี)

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑ ๑๐๒๔๐
โทร. ๓๑๘๐๕๐๐, ๓๑๕๒๖๘๖
โทร. ๓๑๘๐๘๖๘-๘๘ คือ ๑๖๘, ๑๖๙

โนราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 10/2537
ปณ.ฝ. รามคำแหง

พระพยอมเทศนาโปรดชาวรามฯ 5 ข้อ "ธรรมะในการทำงานร่วมกัน"



พระพิศาลธรรมพาทิ (พระพยอม กัลยาโณ) บรรยายธรรมพิเศษ ในหัวข้อ "ธรรมะในการทำงานร่วมกัน" โดยมีชาวรามคำแหงจำนวนมากสนใจร่วมฟังการบรรยายที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พระพิศาลธรรมพาทิ บรรยายธรรมพิเศษ เรื่อง "ธรรมะในการทำงานร่วมกัน" ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร. ความว่า หลักการสำคัญในการทำงานร่วมกันอย่างประสบผลสำเร็จ ประกอบด้วย ปัจจัยสำคัญ 5 ประการ คือ 1. มีความจริงใจ ช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน 2. มีความเคารพและให้เกียรติกันและกัน ทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว 3. อย่าก้าวก้ำกึ่งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น 4. ถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับงานให้แก่เพื่อนร่วมงาน ด้วยจิตอันเมตตา เอื้ออาทร ให้ความสนับสนุนเรื่องทักษะการทำงานแก่เพื่อนร่วมงาน 5. การร่วมมือกันทำงานโดยมุ่งถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ ในการทำงานร่วมกัน เรายังควรยึดถือสังคหวัตถุธรรม 4 ประการ ได้แก่ 1. เป็นผู้ชอบช่วยเหลือ 2. เป็นผู้ให้ด้วยวาจาที่ดี และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 3. ให้ความช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนร่วมงาน 4. การร่วมทุกข์ร่วมสุข แก่เพื่อนร่วมงานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

ในตอนท้าย พระพยอมฯ กล่าวว่า ในปีนี้นับเป็นปีที่ท่านเหน็ดเหนื่อยที่สุด อันเนื่องจากภาระหน้าที่ในการสร้างงานให้แก่ผู้ยากไร้และคนดกงาน ซึ่งมีจำนวนสูงกว่าทุกปี และคนมักได้รับเชิญจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในการบรรยายธรรม ในหัวข้อ "การสร้างงานให้แก่บัณฑิตดกงาน" และกล่าวเสนอแนะว่า ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเช่นปัจจุบัน เราม่าจะหาบุญโดยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นทุกข์ยาก ด้วยการสร้างสัมมาชีพแก่เพื่อนมนุษย์มากกว่าการมุ่งสร้างวัตถุ

แสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์



คณะรัฐศาสตร์ ม.ร. จัดเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2542 ณ อาคารหอประชุมพูนบูรรมคำแหงมหาธาต โดยมี ศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี

สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ในครั้งนี้ ได้แก่ พลเอก-นางกมล อัมพรพิสิฏฐ์ นายวินทร์ พานิชกิจ และนายสุรศักดิ์สุนทร ส่วนปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ได้แก่ นายอรอดิทธิ ทวีพยสิทธิ์ นายชาดูชัย บริบูรณ์ธนวัฒน์ และนายปราจิน เข็มกล้าณา

อบรมคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา ม.ร.

สถาบันคอมพิวเตอร์ ม.ร. จะเปิดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน" ครั้งที่ 10 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 33-41 (ไม่จำกัดหน่วยกิต) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-19 เมษายน 2542 ณ กองคลัง อาคารเวียงคำ (ชั้น 1) ซ่งที่ 28 ค่าลงทะเบียนเรียน 300 บาท (รับจำนวนจำกัด)

การอบรมคอมพิวเตอร์ครั้งนี้มีวันเวลาให้นักศึกษาเลือกเรียน ดังนี้

- 1. เรียนวันอังคาร-วันพุธ (เริ่มเรียนวันที่ 20 เม.ย.-18 พ.ค. 42) เวลา 08.30-12.20 น. หรือ 13.30-



อภิปรายเชิงวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ม.ร. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จัดอภิปรายเชิงวิชาการเรื่อง "อุตสาหกรรมไทยกับกลยุทธ์ปรับตัวสู่วิกฤติ" เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2542 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ โดยมี รองศาสตราจารย์ วิชากรณัฒน์ ชิวไศภินทร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดการอภิปราย

การอภิปรายครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจและผู้สนใจ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบของธุรกิจและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน และเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรต่าง ๆ อาทิ คุณสุดากรณ์ ดัมพสาระ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คุณชัชวาลย์ เขียวรณนที กรรมการบริหารเทคโนโลยีเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณปนัดดา ชีรกุล เป็นวิทยากร

- 17.20 น.
 - 2. เรียนวันพฤหัสบดี-วันศุกร์ (เริ่มเรียนวันที่ 22 เม.ย.-20 พ.ค. 42) เวลา 08.30-12.20 น. หรือ 13.30-17.20 น.
 - 3. เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ (เริ่มเรียนวันที่ 17 เม.ย.-15 พ.ค. 42) เวลา 08.30-12.20 น. หรือ เวลา 13.30-17.20 น.
- สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการอบรม มหาวิทยาลัยจะบันทึกผลการศึกษาลงในทรานสคริปต์ด้วย



อีกเสียงหนึ่งของคุณ คุณปิ่นทิพย์ สุจริตกุล... ประธานสภาผู้



คุณปิ่นทิพย์ สุจริตกุล
ประธานสภาผู้

“ผมมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้มีมติให้ยกย่องคุณปิ่นทิพย์ สุจริตกุล เป็นปิ่นทิพย์ สุจริตกุล... ประธานสภาผู้... ”

ทั้งหมดคือคำกล่าวของคุณปิ่นทิพย์ สุจริตกุล ผู้ซึ่งถือว่าเป็นบัณฑิตของรามคำแหงเช่นกัน และการรับปริญญาในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นปริญญาใบแรกของประเทศไทยที่ท่านได้ เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่านจบการศึกษาในระดับบัณฑิตและเนติบัณฑิตจากประเทศอังกฤษ เนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา และจบปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยปารีส จากประเทศฝรั่งเศส ท่านได้ทุ่มเทเอาใจใส่ชีวิตการทำงาน การเรียนที่ผ่านมา พร้อมทั้งความรู้ลึกซึ้งที่มีต่อปริญญาใบนี้

“หลังจากที่ผมจบปริญญาเอกจากฝรั่งเศสบ้าง ผมกลับมาเมืองไทยก็ต้องมาเรียนกฎหมายไทย มาสอบเนติบัณฑิตไทยอีก ในการปฏิบัติงานทุกอย่างของผมระบบราชการมักมีความยากลำบากที่เราต้องอาศัยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา แล้วก็อาศัยความรู้เรื่องวิชากฎหมายเพื่อจะศึกษาพิจารณาคดีให้คดีรับ พยายามใช้ความละเอียดรอบคอบแล้วความผิดพลาดก็จะน้อยลง”

คุณปิ่นทิพย์ สุจริตกุล ประธานสภาผู้ในปัจจุบัณกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มถึงความภาคภูมิใจว่า “ในชีวิตการทำงานมา 30 กว่าปีนี้ ผมเชื่อว่าจะต้องมีความผิดพลาดบ้าง แต่ในด้านของกฎหมายแล้วขึ้นอยู่กับความคิดของบุคคล บางคนอาจเห็นว่าเราผิด แต่บางคนอาจเห็นว่าเราถูก เราต้องเตรียมใจไว้อย่าคิดอะไรมา ขอยุติความคิดเพื่อชาติ เพื่อประชาชนก็แล้วกัน ผลตอบแทนที่เราได้รับอย่างน้อยใจเราก็มีความภาคภูมิใจในตัวของเราเอง อย่างที่ผมได้รับปริญญาใบนี้จากรามคำแหง ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทำงานมาตลอดชีวิตราชการของผม กว่าผมจะได้คุณวุฒิตั้งนี้ ผมต้องทำงานมาเกือบ 35 ปี มันยากกว่าการได้รับปริญญาจากต่างประเทศมากมายนัก รู้สึกเป็นเกียรติมากครับ”

คุณปิ่นทิพย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษาด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิจัยอุทิศตนมาตลอด ได้ริเริ่มงานที่เป็นประโยชน์ต่อระบบข้าราชการตุลาการอย่างใหญ่หลวง คือ ท่านได้วางหลักการและจัดโครงสร้างศาลยุติธรรมให้เป็นอิสระจากกระทรวงยุติธรรม ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งนับเป็นก้าวที่สำคัญของการแยกฝ่ายตุลาการออกจากฝ่ายบริหาร ท่านเห็นว่าวางการยุติธรรมในปัจจุบันนี้กว้างขวางขึ้นมาก

....ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทำงานมาตลอดชีวิตราชการของผม กว่าผมจะได้คุณวุฒิตั้งนี้ ผมต้องทำงานมาเกือบ 35 ปี มันยากกว่าการได้รับปริญญาจากต่างประเทศมากมายนัก รู้สึกเป็นเกียรติมากครับ....

เพราะทุกคนในวงการสนทนากันมากขึ้น มีความร่วมมือกันทำงาน ระหว่างอัยการ ทนายความ และศาลมากขึ้น

“เรามีเนติสภาที่เป็นศูนย์รวมระหว่างผู้พิพากษา ทนายความ อัยการ รวมถึงตำรวจ และก็มีบุคคลภายนอก อาจารย์มหาวิทยาลัยก็เป็นกรรมการของสภานี้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นอาชีพเหล่านี้ ถือเป็นอาชีพเดียวกัน จะขาดซึ่งกันและกันไม่ได้ ในด้านของการปฏิบัติหน้าที่นั้น เราต้องแยกให้ออกว่า หน้าที่ใครเป็นหน้าที่ใคร ไม่ควรก้าวก่ายหน้าที่ซึ่งกันและกัน เราต้องให้ความยุติธรรม และจื่อตรงต่อประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะคับไหน ไม่ว่าเขาจะมียศศักดิ์ เป็นญาติสนิท หรือแม้แต่เป็นบุคคลซึ่งเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย เราก็ต้องให้สิทธิทุกคนเท่ากัน สิ่งเหล่านี้จะทำให้บ้านเมืองอยู่ได้ และกระบวนการยุติธรรม สถาบันศาลยุติธรรมก็อยู่ได้”

และจากความภาคภูมิใจที่ข่าวรามคำแหงได้นำเสนอเกี่ยวกับคุณปิ่นทิพย์ สุจริตกุล ซึ่งเราทุกคนก็ได้เห็นแล้วถึงความเสมอต้นเสมอปลาย วิถีชีวิตที่เรียบง่าย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมอย่างสูงในทุก ๆ ด้าน และเพราะเหตุนี้เองที่ทางสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญาเนติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นี้ให้ท่าน เพื่อเป็นเกียรติสืบไป



รองศาสตราจารย์อภพร คำรังสี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เพื่อนรักคนหนึ่งของคุณปิ่นทิพย์ นำเข็มกลัดเนคไทมามอบให้พร้อมกับบอกว่า “หกรอบพระเจ้าอยู่หัว”

คุณปิ่นทิพย์ ขอบขอบคุณด้วยการไหว้กราบ ๑ ครั้ง แล้วนำเข็มกลัดนั้นมาพิจารณาด้วยความชื่นชม

เป็นรูปตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

พวกเขา อันหมายถึงคุณปิ่นทิพย์และผองเพื่อน คงเป็นเช่นเดียวกับพสกนิกรชาวไทยทุกผู้ทุกนามที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเคารพบูชาอย่างสูงสุด

ถ้าจะพูดกันด้วยภาษาสามัญสั้น ๆ ก็เห็นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจาก-พวกเรารักพระเจ้าอยู่หัวของเรา

อันใดที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่าน นั่นคือสิ่งที่พวกเราสนใจและให้ความสำคัญเสมอ

ครั้งตราสัญลักษณ์ที่ได้ัญเชิญมา ณ คอฉันนี่มีความหมายที่น่าน่าสนใจ

อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎอยู่ตรงกลางตราสัญลักษณ์ ประดิษฐานอยู่เหนือพระที่นั่งอัฐทิศ แสดงความหมายว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเคารพบูชาสูงสุดของประชาชน

เพิ่งจะกล่าวถึงความหมายแรกในตราสัญลักษณ์อันน่าน่าสนใจนี้เนื้อที่ของคุณปิ่นทิพย์ก็หมดลงแล้ว ขอนำไปกล่าวถึงในฉบับหน้าอีกครั้งหนึ่ง ครั้งเช่นที่เคยปฏิบัติมาก็แล้วกัน

ประทีป วาทิกทินกร





เดือนอันตรายรังสียูวีจากแสงแดด

ดร.เวณู โภยสุโข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า แสงแดดที่ส่องมายังโลกประกอบด้วยแสงหลายชนิด เช่น แสงอัลตราไวโอเล็ต ซึ่งมีรังสียูวีเอและยูวีบีเป็นส่วนประกอบ แสงยูวีเอจะทำให้ผิวหนังเกิดอาการคันแฉุดและกระตุ้นให้เกิดการสร้างเม็ดสีในผิวหนังหรือเมลา닌 แต่จะไม่ทำให้เกิดการอักเสบ ส่วนรังสียูวีบีเมื่อได้รับในระยะหนึ่งจะทำให้ผิวเกรียมแดด อักเสบ ปวดบวมแดง หรือรุนแรงจนผิวแตกหรือลอก อาการมากน้อยขึ้นอยู่กับสภาพผิวและปริมาณพลังงานที่ร่างกายได้รับการได้รับแสงแดดมาก ๆ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งผิวหนัง เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนแถบศูนย์สูตรในแสงแดดจึงมีแสงอัลตราไวโอเล็ตมาก เพื่อความปลอดภัยจึงควรหลีกเลี่ยงการรับแสงแดดโดยตรงในช่วงเวลา 10.00-15.00 น.

สำหรับผู้ที่จะใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด ต้องทราบก่อนว่าผิวของคนถูกแสงแดดนานเท่าใดจึงจะเกิดอาการเกรียมแดดหรือปรากฏรอยแดงที่มีขอบเห็นชัดบริเวณผิวหนัง แล้วจึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดที่เหมาะสมกับผิว โดยดูจากค่า SPF ซึ่งแสดงเวลาที่สารสามารถป้องกันรังสีไม่ให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังได้ ค่า SPF จะอยู่ระหว่าง 4-30 หรือมากกว่า 30 เช่น ผิวปกติของคนไทยถูกแดดได้ประมาณ 25 นาที ก็จะเริ่มแพ้ ถ้าหากใช้ SPF 8 สามารถป้องกันแดดได้ 150 นาที (25x6) หรืออาจเลือกความความไวของผิวหนังต่อแสงแดด เช่น ผิวสีน้ำตาลอ่อน, ขาว หรือขาวมาก ผิวหนังเกรียมแดดง่าย ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีค่า SPF ระหว่าง 16-30 ผิวสีน้ำตาลจนถึงน้ำตาลปานกลาง ผิวหนังเกรียมแดดปานกลาง เลือกใช้สารกันแดด SPF ระหว่าง 10-15 หรือหากผิวคล้ำมากไม่เกรียมแดดง่ายใช้สารกันแดด SPF 6-10

อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงถึงกิจกรรมด้วย หากต้องสัมผัสกับความร้อนที่ป้องกันน้ำและปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุไว้ทุกขั้นตอน หากเกิดอาการผิวหนังอักเสบระคายเคือง ควรหยุดใช้และพบแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2536) เกี่ยวกับเครื่องสำอางโดยกำหนดชนิดและปริมาณการใช้สารกันแดด 19 ชนิด สารกันแดดเหล่านี้มีคุณสมบัติดูดกลืนรังสียูวีเอและยูวีบี เช่น ออกซิเบนโซน ออกทิลเมทอกซิซินาเมต และพาลิเมต-ไอ ซึ่งนิยมผสมในโลชั่นกันแดด

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์วัฏจักร

**ให้นักศึกษาติดต่อ
รับคืนของหาย**

งานกิจการและบริวารนักศึกษา กองงานวิชา-เขตบางนา ขอแจ้งให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อรับทรัพย์สินสูญหายได้ที่ งานกิจการและบริวารนักศึกษา กองงานวิชาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2

1. น.ส.ศิริพร ละอองนวล
2. นายสุรชัย อานูช
3. น.ส.ปิยะมาศ วัฒนาพรหม
4. น.ส.ปวีณฉวีพร มงคลดาว
5. น.ส.ณัฐภาส ขจรคำ
6. นายณัฐพงษ์ สุนทรภรณ์
7. น.ส.ศิริพร มนต์แก้ว
8. น.ส.สุนีย์ จงอรุณงามแสง
9. น.ส.พัชราภรณ์ กวางตุ้ง
10. นายสุเมธ สดาวรวิวัฒน์
11. นายมงคลชัย ลุงคิน
12. นายอนันต์ จักรสาร
13. น.ส.โสภา สมพงษ์
14. นายศุภกฤติ แข็งแรง
15. น.ส.น้ำค้าง พาธิ
16. นายสุริยา ผลจันทร์

นอกจากนี้ ยังมีรายการทรัพย์สินสูญหาย ที่มีผู้เก็บได้นำส่งงานกิจการและบริวารนักศึกษา (กระเป๋าสตางค์และนาฬิกาข้อมือชาย) ผู้ใดสงสัยว่าเป็นของตนเองติดต่อได้ที่งานกิจการและบริวารนักศึกษา กองงาน-วิชาเขตบางนา

งานกิจการและบริวารนักศึกษา ขอชมเชยนักศึกษาที่เก็บทรัพย์สินได้และนำส่ง

1. น.ส.อดิศักดิ์ กองเกิด
2. นายพงษ์ศักดิ์ สอนสวัสดิ์
3. น.ส.สุจิตรา แพร่ห่อพาน
4. น.ส.อุบล เชื้อประทุม
5. นายทรงศักดิ์ ชุ่มหอม
6. นายกิตติกานต์ ชื่นใจ
7. นายทวี พิสัย
8. น.ส.สุนวรา เศษเจริญพร
9. น.ส.ทัศนีย์ อักษรเขต
10. น.ส.สายใจ กงทอง
11. นายกัญจนวีร์ จารุงศิริวัฒนา
12. น.ส.นงนุช ฤทธิเรือง
13. นายอัครเศ ศรีวงษา
14. น.ส.รณันดา ไทยสวัสดิ์กุล
15. น.ส.บานชื่น ตีเพิ่ม
16. นายสมศักดิ์ สิงหนาม
17. นายปรีญญา ภูวธน
18. นายสินธพ ตอนไพโรจน์

นักศึกษาดังกล่าวได้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี โดยเก็บกระเป๋าสตางค์ พร้อมเงินและเอกสารอื่น ๆ ได้นำส่งงานกิจการและบริวารนักศึกษา กองงานวิชาเขต-บางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอชมเชยในการประกอบคุณงามความดีของทุกคนไว้ ณ ที่นี้

**สาขานครศรีฯ จัดอบรม
กฎหมายแก่นักศึกษา**



นายไพศาล แก้วประสม รองผู้ว่าราชการจังหวัด-นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด-นครศรีธรรมราช โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ มาให้ความรู้ อาทิ อัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานสรรพากรจังหวัด ประกันภัยจังหวัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ พนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี รศ.ดร.อารมย์ ฉนวนจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการ-ประชุม ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2542 ณ ห้องประชุมใหญ่ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

**ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นฯ
รับสมัครสมาชิก**

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครสมาชิก ขอเชิญชวนคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกได้ที่

ฝ่ายทะเบียนประวัติสมาชิก...
คุณสมยศ ขวัญมงคล นายทะเบียนชมรมฯ (E2 1 RCT) หรือที่
คุณโอภาส บุคตะจีน (HS ๘ XIG) และหรือที่
คุณอดงกรณ์ บางแหง (E2 1 RSL)
"ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

ที่ทำการ ได้อาคาร "กองโกลาส (KLB)" หมายเลขโทรศัพท์ 7187256 ในวันราชการ (จันทร์-ศุกร์) ในช่วงเวลาตั้งแต่ 12.00-13.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

- หลักฐานที่สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯมีดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบประกาศนียบัตรจากกรมไปรษณีย์ จำนวน 1 ฉบับ (กรณียังไม่มียศ)
 4. สำเนาอนุญาตมี-ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม จำนวน 1 ฉบับ
 5. ค่านำร่องประจำปี (บัตรประจำตัว+ค่าสมัคร) จำนวน 100 บาท
 6. 2 ไร่ ๒ งาน ๒๐ ไร่ ๓ งาน ๓๐ งาน



รศ.เอมอร ลิศปิณฺญา

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
em-orn @ ram 1. ru.ac.th

“อยากทราบที่ considered และ considerate ใช้ต่างกันอย่างไร?”

ค่ะ! คำว่า considered และ considerate นี้เป็นคำที่เราจะได้ยินและเห็นกันบ่อยครั้ง แต่พอจะใช้เองทีไร... ก็มีอาการลังเลอยู่หลายคน

แฟนคอลัมน์ 'คลินิกภาษาอังกฤษ' ที่ถามมาซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยบำบัดโรค 'อังกฤษ' ประเภทนี้แล้ว...หลายคน

ถูกต้องค่ะ...ทั้ง considered (ก่อน-ชี้-เดิรั้ด) และ considerate (กัน-จิต-ดี-วิท) คำนี้ก็เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) ทั้งคู่

คำว่า considered หากทำหน้าที่ขยายคำนามที่เป็นสิ่งของ จะมีความหมายว่า 'ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว' เช่น

A considered opinion is a result of careful thought.

นอกจากนี้ เราอาจพบคำว่า considered ในจำนวนหนึ่ง คือ "all things considered" ที่แปลว่า "พิจารณาทุกด้านทุกมุม" หรือ "พิจารณาสภาพที่มีทั้งหมด" เช่น

He's okay, all things considered.

เขาดีใช้ได้นะ เพราะได้ผ่านการพิจารณาทุกด้านแล้ว

All things considered, it is a good plan.

พิจารณาทุกแง่ทุกมุมแล้ว (สรุปได้ว่า) แผนการนี้ดี

แต่เมื่อคำว่า considered อธิบายหรือขยายคำนามที่เป็นคน มันจะมีความหมายว่า "เป็นที่เคารพนับถือ" หรือ "เป็นที่เชื่อถือ" เช่น

Professor Douglas Brown is a considered man.

ศาสตราจารย์ดักลาส บราวน์ เป็น (อาจารย์) ผู้ที่เคารพนับถือ (ของคนทั้งหลาย) ส่วนคำว่า considerate จะขยายคำนามที่เป็นคนเท่านั้น มันจะบ่งบอกคุณสมบัติของคุณ ๑ นั่นว่า เป็นผู้ที่เห็นอกเห็นใจ คิดถึงหัวข้อของคนอื่น หรือสนใจสนใจคนอื่น (ก่อนตนเอง) คนไทยส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติเช่นนี้จริงไหมคะ?

แต่หากเป็นคนที่ไม่ considerate มากเกินไป ชีวิตส่วนคนก็อาจหมดความสุขได้ ไม่มีคุณสมบัติเช่นนี้บ้าง...พอควร...ก็ยังคงดีที่ไม่มีเลยนะค่ะ!

Suda is such a considerate person that everyone at her office loves her.

สุดาเป็นคนที่นึกถึงคนอื่นตลอดเวลาจริง ๆ คนในที่ทำงานของเธอต่างรักเธอ

กันทุกคน

คงมองเห็นความแตกต่างของการใช้คำทั้งสองแล้วนะค่ะ...

และในกลุ่มคำว่า consider นี้จะมีจำนวนที่น่าสนใจและผู้เขียนใคร่นำเสนออธิบาย

เผื่อจะนำไปใช้กันต่อไปให้ถูกต้องนะคะ

สำนวนแรกคือ 'take something into consideration' ซึ่งหมายความว่า

'นำบางสิ่งบางอย่างมาพิจารณา' เพราะสิ่งนั้นอาจเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำหรือรับผิดชอบอยู่ ก็ได้ เช่น

The first thing you have to take into consideration is the cost.

สิ่งแรกที่ควรนำมาพิจารณาคือ ราคา (ของมัน)

อีกสำนวนหนึ่งที่ขากกล่าวถึงก่อนจบคอลัมน์ฉบับนี้คือ 'be under consideration' สำนวนนี้มีความหมายว่า 'กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอยู่' เช่น

The case is still under consideration.

เรื่อง (คดี) นั้นยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณา

สวัสดิ์ค่ะ

เครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

RAMLINET : Ramkhamhaeng University Library Network

คุณากร ช่อไม้ทอง
koonagor@ram1.ru.ac.th

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในยุคข่าวสารและเทคโนโลยีนี้ เรากงเคยได้ยิน วิทยุ หรือใช้คำว่า เครือข่าย หรือเน็ตเวิร์ค ที่เป็นเช่นนี้เพราะเราทั้งหลายนั้นต่างต้องการข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัย รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอ เครือข่ายข่าวสารข้อมูล จึงเกิดขึ้นด้วยเหตุผลสำคัญ ก็คือ การใช้ทรัพยากรและข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัด ร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่าย ดังนั้นคำถามที่มีมักจะมาอยู่เสมอ ก็คือห้องสมุดเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายอย่างไร มีความจำเป็นอย่างไรที่ควรเป็นระบบเครือข่าย สิ่งที่ได้เกริ่นนำไปแล้วคงตอบคำถามนี้ได้บ้างในระดับหนึ่ง

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของห้องสมุดระดับสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยในระยะแรกเริ่มต้นจาก ๒ โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (Thailinet) และ โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค (Pulinet) โดยทั้ง ๒ โครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินการระยะที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๓๘-๒๕๔๐ ระยะที่ ๒ ได้รวมทั้ง ๒ โครงการเข้าด้วยกันให้เป็นโครงการเดียว โดยเริ่มในปีงบประมาณ ๒๕๔๒-๒๕๔๔ มีชื่อโครงการว่า โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (ThaiLIS) ประกอบด้วยห้องสมุดมหาวิทยาลัยในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย รวม ๒๔ แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ก็คือ เร่งพัฒนาระบบห้องสมุดในโครงการด้วยการนำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ พัฒนาให้เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automated Library System) ในระบบเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างห้องสมุดให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายอื่น ๆ ได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศด้วยระบบ INNOPAC มีชื่อว่า เครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง RAMLINET

นับถึงวันนี้สำนักหอสมุดกลางฯ ได้มีการเร่งพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป้าหมายที่ได้วางไว้ การให้บริการแก่ผู้ใช้จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ ให้ทันสมัย สะดวก และรวดเร็วขึ้น เช่น ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการได้จากคอมพิวเตอร์ให้บริการอยู่ที่ ชั้น ๑ อาคาร ๑ ห้องสมุดคณะ/สำนักฯ ผู้ใช้บริการในส่วนสาขาภูมิภาคก็สามารถใช้บริการสืบค้นทางไกลเข้ามาได้ หรือถ้าผู้ใช้บริการที่บ้านที่บ้านได้เชื่อมต่อ Internet อยู่ก็สามารถสืบค้นเข้ามาที่เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลางฯ <http://library.lib.ru.ac.th> หรือผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย <http://www.ru.ac.th> ก็ได้เช่นกัน

บริการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ที่มีในเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง RAMLINET ขณะนี้มีดังนี้

1. บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC
2. บริการฐานข้อมูล Search Bank
3. บริการสืบค้นสารสนเทศจากเครือข่าย Internet ให้บริการได้กับทุกเครื่องที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และ/หรือเชื่อมโยงกับเครือข่าย Internet อยู่
4. บริการฐานข้อมูลเครือข่าย Image Processing



กฎหมาย



ใกล้ตัว

ภาษีธุรกิจเฉพาะ กับ “การเวนคืนที่ดิน” ของนิติบุคคล

รศ.พินนุญ แก้วเขียว

ด้วยกรมสรรพากร ตั้งคณะกรรมการคลัง ท่านได้ออกกฎหมายใหม่มาสองฉบับ เพื่อแก้ไขปรับปรุงภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้า หรือหากำไรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีมากยิ่งขึ้นคือ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2541 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2542 และพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 เป็นต้นไป ซึ่งรายละเอียดของกฎหมายทั้งสองฉบับเป็นการปรับปรุงวิธีการชำระภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร มาตรา 91/10 ที่เดิมให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี (ภ.ร. 40) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยกฎหมายใหม่ได้เปลี่ยนให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าว กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี (ภ.ร. 40) ณ สำนักงานที่ดินที่ทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นแทน และกฎหมายใหม่ยังห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามรับรู้อยอมให้ทำหรือบันทึกไว้จนกว่าจะได้รับเงินภาษีที่ต้องชำระให้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ซึ่งสาเหตุหรือเหตุผลที่เปลี่ยนมาเป็นเช่นนี้ ก็เพราะมีประชาชนจำนวนมากที่ขายอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เขาไม่ทราบด้วยทกกฎหมายหรือทราบแต่หลักเสียไม่มาเสียภาษีทั้งนี้ เพราะในขณะที่เขาทำการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ เขาต้องถูกหักภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่าย ถ้าเขาไม่ยอมเสียภาษีครั้งนี้ เจ้าพนักงานที่ดินก็จะไม่ลงนามรับรู้อะไรเกี่ยวกับโอนกรรมสิทธิ์ให้ (ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 52 วรรคสอง) และเขาต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินอีกส่วนหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวนมากที่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายก็สำคัญผิดคิดว่าคนคงหมดภาระหน้าที่เรื่องการเสียภาษี แต่เพียงเท่านั้นจึงไม่ได้มาปฏิบัติตามยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ร. 40) เพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอีกครั้งหนึ่ง เป็นเหตุให้กรมสรรพากรต้องทำการติดตามและขาดรายได้เป็นอันมาก ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เพราะผู้ขายอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นเขาไม่ได้เป็นผู้ประกอบการค้าที่ดินในทางการค้าหรือหากำไรโดยสภาพ เขาไม่ได้เป็นผู้จัดสรรหรือมีพฤติการณ์ในการจัดสรรที่ดิน แต่ปรากฏว่าด้วยทกกฎหมายของกรม-

สรรพากรเองต่างหาก คือ พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 (เดิม) ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 (ใหม่) อันมีข้อความคล้ายคลึงกันที่กำหนดระยะเวลาในการถือครองและขายไปให้เขากลายเป็นผู้ประกอบการค้าที่ดินที่ต้องเสียภาษีให้สรรพากรถึงสองประเภทซ้ำซ้อนกัน ได้แก่ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีธุรกิจเฉพาะอีกร้อยละ 3.3 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย ซึ่งในเรื่องของ “การเวนคืนที่ดิน” ก็เช่นเดียวกันปรากฏว่ากฎหมายของกรมสรรพากรกับบัญญัติหลักเกณฑ์ที่อ่านดูแล้วแปลกประหลาดปฏิบัติได้ยากและไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น

ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 (เดิม) ได้มีการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะกรณีการขายหรือถูกเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 (ใหม่) ก็ได้มีข้อความยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะเช่นเดียวกันคือ “การขายหรือถูกเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์” แต่ก็ยกเว้นให้เฉพาะบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎกระทรวงฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ข้อ 2 (29) จึงแสดงว่า ถ้าบุคคลธรรมดาได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดิน ผู้นั้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีธุรกิจเฉพาะ ส่วนกรณีของนิติบุคคล ได้มีพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2539 มาตรา 3 บัญญัติว่า “ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามส่วน 3 หมวด 3 และภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากรแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่เป็นเงินค่าทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะที่ดินที่ต้องเวนคืนและอสังหาริมทรัพย์อื่นบนที่ดินต้องเวนคืน ซึ่งได้รับจากส่วนราชการ องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีไซบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นไม่ขอรับเงินค่าทดแทนดังกล่าว” ประเด็นที่ควรพิจารณาคณะของนิติบุคคลก็คือว่า ถ้านิติบุคคลประสงค์จะรับเงินค่าทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนที่ดิน เขาต้องนำเงินค่าทดแทนนั้นมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ โดยถือว่าเป็นรายได้และรายรับจากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากประกอบกิจการ

กฎหมายของสรรพากร แต่ดำเนินการขอรับเงินค่าทดแทนดังกล่าวนิติบุคคลนั้นจึงจะได้รับยกเว้นภาษี โดยกฎหมายได้ให้เหตุผลไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2539 ว่า “เนื่องจากการที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ขอรับเงินค่าทดแทนในกรณีที่ต้องขายอสังหาริมทรัพย์ของตนถูกเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยส่วนราชการ องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีไซบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนับว่าเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวม สมควรยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับเงินค่าทดแทนกรณีดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้”

โดยแท้จริงแล้ว ไม่ว่าจะบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตามที่ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ก็ย่อมได้รับความเดือดร้อนด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็ต้องยอมเสียสละเพื่อส่วนรวมผู้ใดที่ไม่ถูกเวนคืนก็คงจะไม่ได้รับประโยชน์ของการถูกบังคับให้เสียสละเช่นนั้น ซึ่งต้องไปหาแหล่งที่อยู่อาศัยและทำมาหากินใหม่ที่อาจไม่ดีเท่าที่เดิม กรณีของเงินค่าทดแทนการเวนคืนก็ถือเป็นสินน้ำใจจากรัฐให้เป็นการตอบแทนในการเสียสละ ซึ่งอาจไม่คุ้มกับการตัดใจจากถิ่นที่อยู่และแหล่งทำกินที่คุ้นมานาน ดังนั้น เพราะเหตุใดกฎหมายจึงยกเว้นภาษีให้แก่บุคคลธรรมดากรณีของการรับเงินค่าทดแทน แต่ไม่ยกเว้นภาษีให้กับนิติบุคคล ถ้านิติบุคคลจะขอรับเงินค่าทดแทนตัวนั้นบ้าง การที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นนี้ ถือว่าเป็นการปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีในเหตุเดียวกันที่ไม่เท่าเทียมกัน (เลือกปฏิบัติ) ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อนิติบุคคล และกฎหมายมาเขียนบอกว่า “ให้ยกเว้นภาษีให้เพราะนิติบุคคลเขาไม่ขอรับ...” นับเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวม แต่ถ้านิติบุคคลรับค่าทดแทนการถูกเวนคืน ก็แสดงว่าเขาไม่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวมใช่หรือไม่ เขาจึงรับค่าทดแทนอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนตัว และเพราะเหตุใดสรรพากรจึงไปยกเว้นภาษีให้กับบุคคลธรรมดา อันที่จริงแล้วนิติบุคคลเขาก็ต้องการรับเงินค่าทดแทนด้วยเหมือนกัน และก็ต้องการให้สรรพากรยกเว้นภาษีกับการเสียสละดังกล่าว จะเรียกว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือส่วนตัวก็ตาม... นำ

วรรณกรรม สื่ออารมณ์ขัน

พีระ พริ้งอวาร์

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

ปัจจุบันภาวะการต่าง ๆ ของโลกเบียด ๆ ไม่มี ดูเหมือนว่าจะมีแต่ความตึงเครียดซึ่งกันทุกที ไม่ว่าจะด้วยเหตุการณความขัดแย้งกันด้วยเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อันจะเป็นผลนำมาซึ่งอารมณ์ขุ่นมัว จิตใจไม่เบิกบาน สูดหายใจอาจจะเกิดการฟิการทางสมองหรือจิตใจก็ได้ ผู้เขียนจึงคิดว่าในภาวะเช่นนี้เราควรจะมีเหตุการณรอบ ๆ ตัวเราไปในแง่ของความขบขันเสียบ้าง เพื่อเป็นการผ่อนคลายหรือระบายความตึงเครียด ให้อึดอู่นอกหมอนอกนอนอย่างน้อยก็เพื่อจะได้ผู้ดูหน้าคนรักของเราไปนาน ๆ สิ่งหนึ่งซึ่งหาได้ง่ายและราคาไม่สูงแพงนักในภาวะเศรษฐกิจตกสะเก็ดเช่นนี้ ก็คือ วรรณกรรมประเภทสื่ออารมณ์ขัน ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับคำว่าวรรณกรรมเสียก่อน ซึ่งมีผู้ให้คำจำกัดความไว้หลายอย่าง ผู้เขียนขอยกตัวอย่างมาพอเข้าใจดังนี้ วรรณกรรมหมายถึงงานเขียนในรูปแบบทกวิธีพันธ์ ร้อยกรองและตัวเขียนทั้งหมดที่ใช้ภาษาร้อยแก้ว โดยมีเนื้อหาและความหมายประกอบด้วย ได้แก่ บทกวี สารคดี นวนิยาย เรื่องสั้น เรียงความ บทละคร บทภาพยนตร์ บทโทรทัศน์ คอลัมน์ต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนข้อเขียนอื่น ๆ ซึ่งมีเนื้อหาและความหมายเป็นที่เข้าใจได้ สื่อความหมายได้ ทั้งนี้ย่อมไม่เน้นความสำคัญของคุณภาพ แต่เน้นจุดมุ่งหมายและวิธีการแสดงออกเท่านั้น (สิทธา พินิจภูวดล และ นิตยา กาญจนวรรณ) เมื่อเรารู้จักกับวรรณกรรมพอสังเขปแล้ว คราวนี้เรามารู้จักกับวรรณกรรมสื่ออารมณ์ขัน ซึ่งเป็นงานการประพันธ์ที่ให้ความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจหรือความพึงพอใจแก่ผู้อ่าน ทำให้ผู้อ่านเกิดพฤติกรรมขบขันอาจจะแสดงออกมาหรือไม่ก็ได้ เช่น อาจจะรู้สึกพอใจอยู่ในใจ หัวเราะเงียบ ๆ อากาขยับในนอ้นคาง ซึ่งดวงตาจะมีประกายแวววาว อิมที่มุมปากหรือหัวเราะเสียงดังและพฤติกรรมที่แสดงอารมณ์ขบขันขั้นสุดท้ายคือ หัวเราะระอหอยแบบคกเก้าอี้ไปเลยทีเดียว พฤติกรรมขบขันซึ่งเกิดจากการอ่านวรรณกรรมมักจะปรากฏขึ้นชั่วขณะหนึ่งหรือเกิดเป็นห้วง ๆ สั้น ๆ จะเห็นได้ว่าไม่มีใครมีอารมณ์ขบขันนานทั้งวันทั้งคืนอย่างแน่นอน ดังนั้นวรรณกรรมสื่ออารมณ์ขันส่วนใหญ่จึงมีขนาดไม่ยาว เป็นเรื่องสั้น ๆ หรือถ้าเป็นเรื่องขนาดยาวก็จะแบ่งเป็นตอน ๆ แต่ละตอนจะจบในตัว และในตอนหนึ่ง ๆ จะแทรกเรื่องที่ทำให้อารมณ์ขบขันไว้ เช่น ผู้แต่งมักใช้ตัวละครพูดตลกกัน แต่เปลี่ยนโครงเรื่องแต่ละตอนใหม่ ซึ่งให้มุขตลกที่ไม่ซ้ำแบบกัน เช่น หนังสือชุดตามเกลอ ของ ป. อินทรปาลิต เป็นต้น ในอารมณ์ขันหรือมุขตลกของวรรณกรรมไทยนั้นมีทั้งแบบตรงไปตรงมา และแบบเหยียดหยัน ซึ่งผู้อ่านสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้สติปัญญาเท่าไรนัก ผู้สร้างวรรณกรรมสื่ออารมณ์ขันมักเกิดจากแรงบันดาลใจ โดยการนำบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล เหตุการณ์ในสังคมหรือสิ่งที่คิดไปจากคำนิยมของคนในสังคม

โดยการนำสิ่งเหล่านี้มาเสนอเป็นเรื่องราวที่ทำให้เกิดอารมณ์ขันเพียงจุดเดียวหรือหลายจุดก็ได้ ดังนั้นวรรณกรรมสื่ออารมณ์ขันจึงไม่จำเป็นต้องเสนอเรื่องราวที่ทำให้เกิดอารมณ์ขันตลอดทั้งเรื่องก็ได้ ลักษณะรูปแบบของวรรณกรรมสื่ออารมณ์ขัน จึงเป็นไปได้ทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง และการตูน ในที่นี้จะขอกล่าวถึงการตูนเพียงอย่างเดียวก่อน

การตูน ตามประวัติที่สืบค้นมาว่ากันว่า เกิดขึ้นครั้งแรกในทวีปยุโรปพร้อม ๆ กับวิวัฒนาการด้านการพิมพ์ คือตั้งแต่เริ่มมีเครื่องพิมพ์เลขที่เดียว (ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 15) หลังจากนั้นจึงค่อย ๆ แพร่หลายไปยังทวีปอื่น ๆ สำหรับในเมืองไทยแล้ว แม้การตูนจะเริ่มเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ ๖ ก็ตาม แต่สังคมไทยโดยพื้นฐานก็มีลักษณะ (CHARACTER) ของการตูนมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว ลักษณะอย่างที่ว่านี้ก็คือ ความตลกขบขัน เมื่อพูดถึงอารมณ์ขันแล้ว จัดว่าคนไทยเป็นนักขบขันด้วยชนิดที่เรียกได้ว่าไม่น้อยหน้าชาติใดเลยในโลกนี้ โดยจะเห็นได้จากอารมณ์ขันที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมทั้งของหลวงและของราษฎร อันได้แก่ เพลงพื้นบ้าน โขน ละคร หนังตะลุง และอื่น ๆ อีกมากมาย อันแสดงให้เห็นถึงความขบขันของอารมณ์ขันของคนไทยอย่างมาก การตูนจัดเป็นวรรณกรรมสื่ออารมณ์ขันประเภทหนึ่งซึ่งใช้รูปวาดลายเส้น อาจจะเป็นภาพวาดง่าย ๆ ที่มีลักษณะขบขันไม่เหมือนจริง เกินความจริง หรือน้อยกว่าความจริง เพื่อแสดงออกให้เห็นความตลกขบขัน ล้อเลียน เสียดสี เหน็บแนมบุคคล หรือเรื่องราว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมในช่วงนั้น ๆ อาจจะประกอบด้วยคำอธิบาย คำเล่าเรื่อง หรือเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องไปคำตามลำดับ หรืออาจจะไม่ใช้คำอธิบายก็ได้ โดยมุ่งจะให้เกิดอารมณ์ขันและแนวคิดบางประการ บางแง่ บางมุมแก่ผู้อ่าน การตูนสื่ออารมณ์ขันที่เรารู้จักกันแพร่หลายทั่วไปในขณะนี้ ได้แก่ การตูนในหนังสือพิมพ์ หรือการตูนการเมือง (POLITICAL CARTOONS) เป็นการตูนที่มุ่งเน้นประชันบุคคลหรือเหตุการณ์ทางการเมือง เพื่อกระตุ้นให้ผู้อ่านเกิดความคิดเห็นใหม่ ๆ ลักษณะของการตูนชนิดนี้ อาจมีคำบรรยายหรือไม่มีก็ได้ หรือนำคำบรรยายหรือหลายช่องก็ได้ก็อีกเหมือนกัน ดังนั้นภาระหน้าที่ของนักเขียนการตูนชนิดนี้ก็คือ ต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองอย่างต่อเนื่อง จับประเด็น เหตุการณ์และแสดงความคิดเห็นออกมาเป็นภาพการตูน นักเขียนการตูนเมืองไทยที่แฟนการเมืองรู้จักกันดี เช่น ประยูร จรรย์วรรณ หรือ "สุขเล็ก" (เสียชีวิตเมื่อปลายปี พ.ศ. 2535) หรือชัย ราชวัตร แห่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หรือ



อดิ จากหนังสือพิมพ์มติชน เป็นต้น ปัจจุบันการตูนการเมืองนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร และวารสารไปเสียแล้ว ด้วยเหตุที่มีผู้อ่านสนใจติดตามอ่านกันโดยทั่วไป ลักษณะวิธีการเขียน ก็คือ

1. จับลักษณะเด่น เฉพาะตัวบุคคลมาเขียนเป็นรูปภาพ เมื่อผู้อ่านมองผ่านเพียงครั้งเดียวก็เข้าใจว่ารูปนั้นเป็นใคร ลักษณะเด่นเฉพาะตัวที่นำมาวาด เช่น แวนดา ทรงผม ส่วนต่าง ๆ ของใบหน้า ปาก จมูก หนวด บุคคลที่นักเขียนการตูนชอบเขียนล้อเลียนมากที่สุดคือนักการเมือง
 2. ตัวการตูนจะแสดงเหตุการณ์ด้วยท่าทางหรือคำพูดประกอบ ซึ่งทำให้ผู้อ่านรู้สึกขบขันตามท่าทางหรือคำพูดในตัวการตูนนั้น
 3. สะท้อนให้เห็นความเป็นไปของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมเวลานั้น ซึ่งก็คล้าย ๆ กับการรายงานข่าว แต่นักเขียนการตูนจะนำเหตุการณ์เหล่านั้นมาเขียนเป็นภาพโดยให้แง่คิดด้วยมุขตลก และทรรศนะมุมมองของนักเขียนการตูนเอง
- สุดท้ายนี้ จะเห็นได้ว่า การตูนหาใช่สิ่งไร้สาระดังเช่นหลาย ๆ คนคิด อย่างน้อยก็ช่วยระบายความเครียด ขุ่นข้องของคนเราได้ แม้จะเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ตาม ทั้งนี้ผู้อ่านจะรับรู้เรื่องราวสื่ออารมณ์ขันได้มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับ นิสัย ความรู้ อายุ ประสบการณ์ และที่สำคัญที่สุดก็คือ อารมณ์ เพราะถ้าผู้อ่านอารมณ์ไม่ดีต่อใ้ทำงานชิ้นนั้นจะขบขันขนาดไหน รับรองว่าผู้อ่านก็คงจะไม่มีอารมณ์ขำด้วยอย่างแน่นอน เหนือสิ่งอื่นใด การตูนยังสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อบอกเล่าความเป็นไป รวมถึงแสดงวัฒนธรรม และวิถีชีวิต สะท้อนความคิด สะท้อนเหตุการณ์แทนบุคคลหรือกลุ่มคนหนึ่ง ๆ ไปสู่กลุ่มผู้อ่านด้วยภาษาที่ไม่จำกัดชาติพันธุ์ได้เป็นอย่างดี ถึงขนาดที่บางคนยังกล่าวด้วยความชื่นชมด้วยว่า การตูนก็คือลมหายใจของประชาธิปไตยกันเลยทีเดียว



ถาม

เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นนิสิตปี 1/41 ซึ่งข้าพเจ้ามีเรื่องอยากจะทำท่านรับพิจารณา คือ เรื่องการกู้ยืมเพื่อการศึกษา เนื่องจากเมื่อ เทอม 1/41 ข้าพเจ้าไม่ได้กู้ยืม แต่ เทอม 2/41 ข้าพเจ้ามีความจำเป็น จึงได้ไปติดต่อที่งานแนะแนว อาศารศึกษาบุตร แต่ทำงานแนะแนวออกเงินหมดให้รอบปี 1/42 เดือนมิถุนายน ให้มาติดต่อแต่ต้องรอให้ปี 1/42 กู้ก่อน แต่ถ้าไม่เหลือก็จะไม่ได้ยืม โอกาสที่จะเหลือคงมีไม่ถึง 10% เพราะนักศึกษาแต่ละปีเยอะมาก ข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะกันเงินส่วนหนึ่งไว้ให้นักศึกษาปี 2 ขึ้นไปที่ยังไม่ได้กู้ยืม ท่านอาจจะไม่เข้าใจว่านักศึกษาก็อยากจะเรียนแต่ไม่มีเงินนั้นเป็นอย่างไร อยากจะให้ท่านเปิดโอกาสให้บ้างเพราะถ้าข้าพเจ้าจะไปสมัครเป็นนิสิตปี 1 ใหม่เพื่อที่จะให้กู้ยืมเงินนั้นคงจะไม่คุ้มค่า ทราบผลอย่างไรอยากจะให้ช่วยลงในข่าวรามคำแหง

ท้ายสุดนี้ ก็อยากจะทำท่านพิจารณาเรื่องนี้ อนาคตของข้าพเจ้าก็อยู่กับท่านจะตัดสินใจ ถ้าข้าพเจ้าใช้ดอกเบี้ยไม่เหมาะสม ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบด้วยความเคารพอย่างสูง

นักศึกษารามคำแหง

ตอบ

เรียน นักศึกษารามคำแหง (ไม่ประสงค์ออกนาม)

ตามที่ท่านมีจดหมายเรื่องการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษาถึงอธิการบดี โดยมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยกันเงินงบประมาณปี 2542 ไว้ให้นักศึกษาปี 2 ขึ้นไปด้วยนั้น มหาวิทยาลัยขอชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยมีหน้าที่พิจารณาให้กู้ยืมได้ตามกฎเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย (กระทรวงการคลัง) จึงไม่สามารถกันงบประมาณไว้เพื่อให้นักศึกษาปี 2 ขึ้นไปได้ เว้นแต่เงินงบประมาณจะเหลือจากนักศึกษาปี 1 ขอผู้ท่านนั้น จึงจะให้นักศึกษาปี 2 ขึ้นไปได้

สุเมธ กัณฑ์

(นายสุเมธ แก้วแพรก)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ถาม กระผมมีปัญหาบางประการที่จะขอเรียนถาม และขอคำแนะนำ คือเดิมผมเป็นนักศึกษาจากสวนสุนันทา จบอนุปริญญา แล้วนำวุฒิมารับเทียบโอน ผมจบโปรแกรมศิลปศาสตร์ สาขาการพัฒนาคอมพิวเตอร์ และมาเทียบโอนเข้าคณะวิทยาศาสตร์ ม.รามคำแหง PLAN A และทางคณะเทียบโอนหน่วยกิตให้ 52 หน่วยกิต รวมทั้งวิชาโทด้วย จึงมีปัญหาขอถามกองบรรณาธิการ ดังนี้

1. ผมอยากทราบว่าเมื่อจบปริญญาแล้ว เมื่อทางคณะเทียบวิชาโทให้ผมหมดแล้ว ผมจะได้วิชาโทอะไรกับในเมื่อทางคณะเทียบให้หมดทั้งวิชาโทและวิชาเลือกเสรีอีกด้วย

เลขที่พิมพ์	รหัสวิชา	ราคา/ค่าส่ง	ชื่อวิชา	ผู้แต่ง
41208	AV 313	49/20	การผลิตวัสดุกราฟิก	รศ.โสภณพรรณ นามวงศ์
41050	CH 323	183/20	เคมีอินทรีย์ ๒	อ.จิตติมา รุกขไชยศิริกุล
40231	CH 324	44/20	เคมีอินทรีย์ ๓	รศ.พงษ์ทิพย์ โกเมศโสภณ
41088	CH 334	103/20	เคมีวิเคราะห์ 2	รศ.ชวีชัย ศรีวิบูลย์
41059	CH 351	57/20	ชีวเคมีเบื้องต้น	รศ.เรืองลักษณ์ ขมิภรณ์
41263	CT 203	81/20	โครงสร้างไม้ค่อเนื่อง	รศ.สมพิศ ไกศลวัฒน์
41143	EC 312	38/20	เศรษฐศาสตร์มหภาค ๓	ผศ.สมรภัทร์ รัชมาทรัพย์
41186	EC 363	43/20	เศรษฐศาสตร์เมือง	รศ.วันชัย วิมลวิทยากร
41152	EN 362	23/20	กวีนิพนธ์ของวิลเลียมเวิร์ดสเวิร์ธ	ผศ.พรสุข บุญสุภา
41207	LW 317	37/20	กฎหมายธุรกิจ 2	รศ.อาทิตย์ จันทร์วิมล และคณะ
41159	MA 109	43/20	เรขาคณิตวิเคราะห์	รศ.สุนทร แสงวงผล และคณะ

ข่าวโดย ชวรัตน์ รัตนนิมิตกุล

2. ผมเทียบโอน PLAN A เรียนได้ 1 เทอมแล้ว เปลี่ยนมาเรียน PLAN C ผมต้องบอกทางคณะเมื่อผมจบหรือเปล่าครับ

3. ถ้าผมต้องการได้วิชาโทใหม่ ผมจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาโทใหม่หรือเปล่าครับ

ตอบ 1. นักศึกษาที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ โดยใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ จะเทียบโอนวิชาโทให้ด้วย ในใบรับรองสภาพและปริญญาบัตร จะไม่ระบุวิชาโทไว้จะระบุเฉพาะวิชาเอกเท่านั้นจนคณะวิทยาศาสตร์ PLAN A จะระบุว่า สาขาการปกครอง PLAN B จะระบุว่า สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ PLAN C จะระบุว่า สาขาการบริหารธุรกิจ

2. การเปลี่ยนสาขาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ไม่ต้องไปขอย้ายคณะ/เปลี่ยนสาขาวิชา เพียงแต่ท่านลงทะเบียนเรียนให้ตรงตามโครงสร้างหลักสูตรของสาขาที่ท่านจะย้ายไปเรียน เช่นท่านจะย้ายสาขาจาก PLAN A ไปเรียนที่ PLAN C ท่านก็ลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของ PLAN C ไปได้เช่น โดยท่านไม่ต้องไปขอย้ายคณะที่ ฝ่ายทะเบียนประวัติ สวป. เพียงแต่เมื่อท่านสอบผ่านครบหลักสูตรที่คณะ ท่านก็ระบุสาขาที่จบการศึกษาคือ สาขาการบริหารธุรกิจ

3. หากท่านต้องการเรียนวิชาโทใหม่ ให้ท่านลงทะเบียนวิชาโท ในสาขาที่ต้องการใหม่โดยลงทะเบียนเกินหลักสูตรไปอีก 18 หน่วยกิต เท่ากับวิชาโทที่ท่านต้องการเพื่อไม่ให้นักศึกษาเสียโอกาสทางการศึกษาและป้องกันการลงทะเบียนผิดพลาดก่อนลงทะเบียนเรียนทุกครั้งให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่แนะแนวของคณะก่อนการลงทะเบียนเรียนเพื่อให้นักศึกษาจะได้จัดกระบวนการเรียนการสอนได้ถูกต้อง และประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

กองบรรณาธิการ



ราชการโพสท์คนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาค 2 ปีการศึกษา 2541
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11

วันเสาร์ที่ ๒7 มีนาคม ๒๕๔๒

09.05-09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร.

09.30-10.00 น. รายการรามคำแหงแสงส่องทาง ตอนที่ 2
แนะนำธุรกิจใหม่ของคนบัณฑิตรามคำแหง
เทคนิคการสำรวจตลาดอย่างง่าย
วงดนตรีกระดานทราย
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ร่วมกับ
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร.

10.05-10.30 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ
พระบรมมหาราชวัง
คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร.

วันอังคารที่ 30 มีนาคม ๒๕๔๒

17.30-18.00 น. รายการเด็กดี
อ.พรจันทร์ จันทร์วิมล

วันพุธที่ 31 มีนาคม ๒๕๔๒

17.30-18.00 น. รายการเด็กดี
อ.พรจันทร์ จันทร์วิมล

ม.ร.0601.033.0332/2542.20.47 [010-012]

รายการวิทยุการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เตรียมสอบ) ภาค 2/2541
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
รายการ 2 ความถี่ 837 KHZ. ระบบ A.M.
เริ่ม 22-28 มีนาคม 2542

เวลา / วัน	22 มีนาคม จันทร์	23 มีนาคม อังคาร	24 มีนาคม พุธ	25 มีนาคม พฤหัสบดี	26 มีนาคม ศุกร์	27 มีนาคม เสาร์	28 มีนาคม อาทิตย์
06.00 น.	←————— ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม ภาควิชาอังกฤษ จาก B.B.C. กรุงเทพมหานคร —————→						
06.30 น.	←————— ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม ภาควิชาไทย จาก B.B.C. กรุงเทพมหานคร —————→						
08.00 น.	T.MA 111-1	TH 103-25	EN 101-1	EN 101-15	T.LW 205-1	T.PS 312-1	ปาฐกถารวม
08.30 น.	T.MA 111-2	TH 103-26	EN 101-2	EN 101-16	T.LW 205-2	T.PS 312-2	EN 201-5
09.00 น.	T.MA 111-3	TH 103-27	EN 101-3	EN 101-17	T.LW 205-3	T.AC 130-1	EN 201-6
09.30 น.	T.MA 111-4	TH 103-28	EN 101-4	EN 101-18	T.LW 205-4	T.AC 130-2	EN 201-7
10.00 น.	T.HI 121-1	T.HI 121-3	EN 101-5	EN 101-19	T.LW 205-5	T.AC 130-3	EN 201-8
10.30 น.	T.HI 121-2	T.HI 121-4	EN 101-6	EN 101-20	T.LW 205-6	T.AC 130-4	EN 201-9
11.00 น.	T.PY 100-3	T.PY 100-4	T.PS 364-1	T.PS 364-2	T.PS 364-3	T.PS 364-4	EN 201-10
14.00 น.	T.MC 410-1	T.MA 112-1	EN 101-7	EN 101-21	T.MA 114-1	T.EC 111-1	EN 201-11
14.30 น.	T.MC 410-2	T.MA 112-2	EN 101-8	EN 101-22	T.MA 114-2	T.EC 111-2	EN 201-12
15.00 น.	T.MC 410-3	T.MA 112-3	EN 101-9	EN 101-23	T.MA 114-3	T.EC 111-3	EN 201-13
15.30 น.	T.MC 410-4	T.MA 112-4	EN 101-10	EN 101-24	T.MA 114-4	T.EC 111-4	EN 201-14
16.00 น.	T.LW 313-1	T.TH 103-1	EN 101-11	EN 101-25	T.SO 103-1	T.TH 102-1	EN 201-15
16.30 น.	T.LW 313-2	T.TH 103-2	EN 101-12	EN 101-26	T.SO 103-2	T.TH 102-2	EN 201-16
17.00 น.	T.LW 313-3	T.TH 103-3	EN 101-13	EN 101-27	T.SO 103-3	T.TH 102-3	EN 201-17
17.30 น.	T.LW 313-4	T.TH 103-4	EN 101-14	EN 101-28	T.SO 103-4	T.TH 102-4	EN 201-18
18.00 น.	←————— รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ —————→					สาระศึกษาทางไกล	
18.15 น.	B.B.C.	B.B.C.	B.B.C.	B.B.C.	B.B.C.	B.B.C.	B.B.C.
19.30 น.	←————— ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม ข่าวและสารคดี จาก B.B.C. กรุงเทพมหานคร —————→						
21.00 น.	T.PS 202-1	T.PC 103-1	T.LW 305-1	T.EN 101-1	T.PS 110-1	T.LW 102-1	T.PS 420-1
21.30 น.	T.PS 202-2	T.PC 103-2	T.LW 305-2	T.EN 101-2	T.PS 110-2	T.LW 102-2	T.PS 420-2
22.00 น.	T.PS 202-3	T.PC 103-3	T.LW 305-3	T.EN 101-3	T.PS 110-3	T.LW 102-3	T.PS 420-3
22.30 น.	T.PS 202-4	T.PC 103-4	T.LW 305-4	T.EN 101-4	T.PS 110-4	T.LW 102-4	T.PS 420-4

เครือข่ายฯ (ต่อจากหน้า 5)

5. บริการฐานข้อมูลสำเร็จรูปซีดี-รอม (CD-ROM Network)

6. บริการฐานข้อมูลอื่น ๆ
บริการระบบที่ 4-6 สามารถให้บริการได้ที่สำนักหอสมุดกลางฯ และอยู่ระหว่างการดำเนินการให้ขึ้นอยู่บนระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย Internet

7. บริการฐานข้อมูลดูรายการ On-line กับศูนย์บริการข้อมูลดูรายการ กระทรวงยุติธรรม

8. บริการฐานข้อมูลรัฐสภา On-line กับศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้บริการได้ที่สำนักหอสมุดกลางฯ

คำถามที่มีคนถามก็คือ บริการแต่ละระบบเป็นอย่างไร เราจะให้บริการนั้น ๆ ได้อย่างไร มีจุดให้บริการตรงไหนบ้าง รวมถึงความยากง่ายในการใช้งานแต่ละระบบจะเป็นอย่างไรนั้น โปรดติดตามคำตอบของคำถามเหล่านี้ได้ในโอกาสต่อไป แล้วผมจะทยอยนำมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้ง...

ข้อมูลอ้างอิง
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง, "คู่มือการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง : RAMLINET", พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุง, 2541

หมายเหตุ ห้องสมุดคณะ, สำนัก ที่ต้องการให้บริการการสืบค้นข้อมูลอัตโนมัติ สามารถติดต่อแจ้งความจำนงค์ที่ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทรศัพท์ภายใน 129

เชิญชาวรามคำแหงฯ (ต่อจากหน้า 1)

ปากกาสีทอง ราคาตัวละ 160.- บาท

นาฬิกาข้อมือสายหนังอิตาลี ราคาเรือนละ 1,200.- บาท และนาฬิกาข้อมือสายนิเกิล 2 แบบ คือแบบของสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี ราคาเรือนละ 1,200.- บาท ถ้าสั่งซื้อทั้งสองแบบ ราคาชุดละ 2,100.- บาท

ส่วนการออกร้านภาษาของ ม.ร. ที่สวนอัมพร มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีกิจกรรมหลายประเภทประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการและผลงานความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ อาทิ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Center) และการดำเนินงานของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งมีการออกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม โดยเจ้าหน้าที่ของวิชาเขตบางนา การแสดงดนตรีของวง RU Band และถูกทุ่งดูใจที่ยิ่ง การแสดงต่าง ๆ ของนักศึกษา ม.ร. ซึ่งกิจกรรมที่จัดเป็นพิเศษในเป็นีแทนการออกรางวัลสลากกาชาด คือ การขายสินค้าที่ได้รับบริจาคมา ซึ่งทั้งสวยงาม คุณภาพดีมีราคาแพง แต่มหาวิทยาลัยจะขายได้ในราคาประหยัด หรือจะเรียกว่า "สินค้ามาที่ทอง" ก็ได้ ในวันที่เสาร์ที่ 3 เมษายน 2542

มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนชาวรามคำแหงผู้มีน้ำใจและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของและร่วมงานกาชาดที่สวนอัมพร เพื่อนำสนับสนุนกิจกรรมการหารายได้สมทบทุนสลากกาชาดไทยของมหาวิทยาลัยให้สมเจตนารมณ์ "กาชาดช่วยเรา เราช่วยกาชาด" ละ

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของ ขอเชิญนำไปมอบที่ หอรองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 3 และงานสวัสดิการ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 4 โดยในช่วงการสอบภาค 2/2541 นี้ สินค้ากาชาดทุกประเภทมีจำหน่ายที่ บริเวณหน้าอาคารหอประชุมรามคำแหงมหาราช

ม.ร.รับสมัครคนใหม่ฯ (ต่อจากหน้า 1)

มิถุนายน 2542 ราคาชุดละ 100 บาท ที่ฝ่ายรับสมัครอาคาร สวป. ชั้น 3 (รวมฯ1) วันสมัครตั้งแต่วันที่ 14-23 มิถุนายน 2542 ณ อาคาร KLB ชั้น 1-3 และ VKB ชั้น 1 และชั้น 3 ส่วนการรับสมัครนักศึกษา ซึ่งขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น จำหน่ายใบสมัคร วันที่ 14 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2542 ที่อาคาร สวป. ชั้น 3 วันสมัคร วันที่ 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2542 ที่งานรับสมัครส่วนกลาง อาคาร สวป. ชั้น 3

สำหรับคารรับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 6 แห่ง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อุทัยธานี ปราจีนบุรี นครพนม อ่างนาจเจริญ และแพร่ โดยเปิดรับ 4 คณะ 4 สาขาวิชา คือ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน และคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ โดยเปิดรับสมัครทั้งในระดับปริญญาตรีและเปิดรับสมัครเข้าศึกษาเป็นรายการกระบวนวิชา ซึ่งมีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้

จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 3-24 พฤษภาคม 2542 รับสมัครทางไปรษณีย์ วันที่ 3 พฤษภาคม ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2542 จำหน่ายใบสมัครที่สาขาวิทยบริการฯ วันที่ 3 พฤษภาคม-12 มิถุนายน 2542 รับสมัคร ที่สาขาวิทยบริการฯ วันที่ 8-12 มิถุนายน 2542 สั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ ชุดละ 100 บาท เป็นธนาณัติ สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำหน่ายของถึง หัวหน้างานวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตู้ ปณ. 1011 ปท.รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241 ระบุที่ของ "ชุดสมัครส่วนภูมิภาค" ติดต่อบริษัทขนส่งเอกชนที่งานวิทยบริการฯ อาคาร สวป. ชั้น 3 โทร. 718-7236, 318-0856-8 ต่อ 37, 38

ชมรมปราชญ์สภาฯ (ต่อจากหน้า 1)

นายสุทธิรักษ์ เกตุปรากฏ, นายทองปลิว ภูระหงษ์ และนางสาวอริยัญญา เกาะอ้อม เข้าร่วมการแข่งขัน

ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในญัตติ "ประเทศไทยควรเป็นเกษตรกรรมมากกว่าอุตสาหกรรม" ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง กับ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลบพิตรพิบูลย์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผลปรากฏว่า ทีมได้วาทีของ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตบพิตรพิบูลย์จักรวรรดิหามาเมฆ, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แจ้งพลสอบผ่านเพจเจอร์ 4 เครือข่าย

Easycall Hutchison Paclink Phonelink

สนใจแจ้งความจำนงค์ได้ที่ สถาบันคอมพิวเตอร์ ม.ร. (ฟรี)

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

เจ้าของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บรรณาธิการ รศ.ประทีป วาทิกสิมกร

ผู้ช่วยบรรณาธิการ อ.สิมา อัมภิกขาศ มศ.ศุภวิทย์ ฐิติกุลเจริญ
นางวันนา อธิโยคี น.ส.สุธี ศันติภัทร์

กองบรรณาธิการ อ.รุติพร อิมพอมทอง นางวันฉา หาญฉัตร นางณณกมล ชมภูศรี
นางวิณี ไตรพรหม น.ส.สุจิตา มีเวียงนงศ์ น.ส.ฉาฉา อิศร์ชัยนงศ์ นางสุพิศลา
บุตุศโรจน์ นายโสภณ พานตะวัน น.ส.ชวรัตน์ ธนิตนิลนุกูล

ผู้จัดการ นายชัชวฤทธิ์ ฮาลี

ช่างภาพ นายวิฑูรย์ ชนากุลนันทกร นายเฉลิมพล สมนพ้อ

ผู้สื่อข่าวประจำคณะ/สำนัก

นายสิริวรรณ ศรีบุญ ผู้สื่อข่าวประจำคณะนิติศาสตร์

นายชวรงค์ ภูกัญญา ผู้สื่อข่าวประจำคณะบริหารธุรกิจ

นายสุวิทย์ อิศร์ชัยนงศ์ ผู้สื่อข่าวประจำคณะมนุษยศาสตร์

นางจุไร อธิโยคี ผู้สื่อข่าวประจำคณะศึกษาศาสตร์

นางสาวสุภา ภูอรรถกุลบุญ ผู้สื่อข่าวประจำคณะวิทยาศาสตร์

นายชพรพวง อิมพอม ผู้สื่อข่าวประจำคณะรัฐศาสตร์

นางระวีจิต อัมภกนท ผู้สื่อข่าวประจำคณะเศรษฐศาสตร์

นายทวีศักดิ์ ศานปทุมา ผู้สื่อข่าวประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์

นายวิเชียร มงคลไพฑูริย์ ผู้สื่อข่าวประจำคณะอักษรศาสตร์

นายสุพจน์ สโรทธิพงษ์ ผู้สื่อข่าวประจำคณะนิเทศศาสตร์

กองจัดการ

งานประชาสัมพันธ์ โทร.๓๕๖๒๓๖,๓๕๖๐๕๐๓ หรือ ๓๕๖๐๕๐๖ ต่อ ๓๖๓,๓๖๔
สี่หอประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง (อ.ค.๕)

อัตราสมาชิก (ปีละ ๓๖ ฉบับ) ออกทุกวันจันทร์ ปีละ ๒๐๐ บาท สมาชิกอากรบัตรค่า
คนเอเจนท์มหาวิทยาลัยก็ได้ โดยต้องส่งเงินทอนตามมติเท่านั้น ในนามผู้จัดการหนังสือ
พิมพ์ข่าวรามคำแหง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง
เพชรเกษมปี ก.ท. 10540 สั่งจ่าย ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์ : นักพิมพ์พิมพ์ วิทยบริการรามคำแหง โทร. ๓๕๖๐๒๒๓



ชี้แจงการสอบไล่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประชุมกรรมการสอบไล่ ภาค ๒/๒๕๔๑ ที่โรงแรมฟ้าชา-ค่าง ๆ หัวหน้าคึก ผู้ช่วยหัวหน้าคึก กรรมการคุมสอบ ทุกคน และกรรมการสำรวจเตรียมกำลัง เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุมสอบ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๒ ณ อาคารหอประชุมพืชมงคลรามคำแหงมหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน รวมทั้งมีผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่าย ร่วมชี้แจงประกอบด้วย รศ.ดร.พิชญ์ สมพงษ์ คณะบดี-คณะมนุษยศาสตร์ รศ.อรุณทวดี พัฒนินุญต์ รอง-อธิการบดีทั่วไป รศ.ประสาธน์ สง่าศิลป์ รองอธิการบดี-ฝ่ายบริหาร และมี รศ.ประทีป วาทิกัทนกร บรรณาธิการ ข่าวรามคำแหง เป็นผู้ดำเนินรายการ



รองฯปชส.สร้างมิตรภาพ รศ.ดร.วิญญู สุวรรณเพิ่มรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ม.ร. ่วมสนทนากับอดีต ๒ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ คือ นายอรุณ งามดี และนายจรัส พูลสมบัติ และ คณะวิทยากร เนื่องในโอกาสวันวิทยุกระจายเสียง ประจำปี ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) ของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.



ฝ่ายที่ทำการชั่วคราว งานแพทย์และอนามัย ทำการปรับปรุงพื้นอาคารชั้นล่าง ได้ย้ายที่ทำการชั่วคราว จากที่เดิมไปที่ อาคารหอประชุมพืชมงคลรามคำแหง ชั้นล่าง (ติดกับสถาบันวิจัยและพัฒนา) ขอเชิญผู้ที่จะใช้ บริการงานแพทย์และอนามัย ติดต่อได้ที่สถานที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป



ของที่ระลึกภาษาสด คณะกรรมการจัดงานภาษา ม.ร. จำหน่ายสินค้าที่ระลึก เช่น เนคไทลายชะลอม เสื้อยืด ปากกา นาฬิกา ในช่วงการสอบไล่ภาค ๒/๒๕๔๑ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุมพืชมงคลรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายสมทบทุนสภากาชาดไทย

ชมข่าวสารความก้าวหน้าของรามคำแหง

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ ช่อง 11 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-10.30 น.

หากพลาดชมสามารถเปิดชมรายการได้ทาง

อินเทอร์เน็ต เปิดที่ RU.Internet TV. uu www.ru.ac.th (Real player G2)

บัตรประจำตัวใหม่ ทันสมัย คล่องตัว อำนวยประโยชน์แก่นักศึกษา

Smart Cards

เข้าใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ทุกหน่วยงาน

- ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
- ห้องสมุด
- เซ็คเกอร์ด
- ห้องสอบ
- ติดต่อได้ทุกหน่วยงาน
- สิทธิในการเลือกตั้ง
- สิทธิในการซื้อสินค้า, ตำรา ฯลฯ
- จะร่วมมือกับธนาคารในการจ่าย รับเงิน ในมหาวิทยาลัยต่อไปอีกหลายระบบ
- และ สิทธิของ นศ. ในการเรียน การสอน การสำเร็จการศึกษา ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองปริญญาบัตร ฯลฯ อีกมากมาย

****เริ่มภาค 1/42 เป็นต้นไป****